

Trên đây là những quy định bổ sung về việc trích lập và sử dụng quỹ xí nghiệp năm 1961.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ, các ngành, các Ủy ban hành chính có chỉ thị hướng dẫn các xí nghiệp chấp hành, đồng thời kiểm tra việc chấp hành cho tốt.

Hà nội, ngày 14 tháng 3 năm 1962

K.T. Thủ tướng Chính phủ  
Phó Thủ tướng  
PHẠM HÙNG

### THÔNG TƯ số 36-TTg ngày 14-3-1962 về việc quy định chế độ báo cáo thi đua của các Bộ, các ngành và các địa phương.

Bước vào năm 1962, phong trào thi đua yêu nước đang phát triển rộng rãi và mạnh mẽ. Việc đẩy mạnh thi đua tập thể, việc đẩy mạnh giao ước thi đua giữa các ngành, các cơ sở, nhằm hoàn thành vượt mức toàn diện chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, cũng đang được xúc tiến ở khắp các địa phương.

Để kịp thời theo dõi phong trào và có biện pháp tăng cường chỉ đạo, giúp đỡ giải quyết khó khăn đưa phong trào thi đua không ngừng tiến lên, Thủ tướng quy định chế độ báo cáo thường xuyên về tình hình phong trào thi đua cho các ngành và các địa phương như sau:

1. Hàng tháng, hàng quý, hàng năm, các Bộ, các Tổng cục, các Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh, phải kết hợp với việc kiểm điểm thực hiện kế hoạch Nhà nước mà kiểm điểm nhận định về phong trào thi đua của ngành mình, của địa phương mình. Khi gửi báo cáo thực hiện kế hoạch, thì đồng thời gửi báo cáo thi đua về Thủ tướng.

2. Nội dung báo cáo thi đua nhằm phản ánh những điểm sau đây:

#### a) Báo cáo hàng tháng:

— Phản ánh những thành tích phát huy sáng kiến, những sáng kiến mới được quần chúng đề xuất, cần có sự lãnh đạo giúp đỡ nghiên cứu hoàn thành, có tầm quan trọng giải quyết khó khăn trong phân xưởng, xưởng, công trường, hợp tác xã, bệnh viện, trường học, cơ quan, hoặc trong từng ngành, nghề.

— Những hình thức tổ chức động viên cần được nghiên cứu áp dụng như: hình thức thi đua thao diễn kỹ thuật, các hình tượng, biểu đồ, các cuộc thi nông cụ, gia súc...

— Những cuộc phát động thi đua ngắn hạn hưởng ứng những ngày kỷ niệm lịch sử...

#### b) Báo cáo hàng quý:

— Như nội dung báo cáo hàng tháng, thêm phần báo cáo kết quả trong sản xuất, trong công tác, có nhận xét và sơ bộ kết luận.

— Sơ bộ kiểm điểm kết quả thiết thực của phong trào, tình hình tổ chức lãnh đạo phong trào. Chú trọng nêu lên những lệch lạc của phong trào, của lãnh đạo các cấp, cần được uốn nắn, đồng thời đề ra phương hướng và biện pháp uốn nắn.

#### c) Báo cáo tổng kết cuối năm:

— Nêu lên những đặc điểm của phong trào thi đua trong năm, những nhân tố mới đã thúc đẩy phong trào, có so sánh với năm trước, nhằm vào các điểm chủ yếu sau đây:

Sự phát triển của phong trào thi đua tập thể của các đơn vị, xí nghiệp, công trường, hợp tác xã, bệnh viện, trường học, cơ quan, các tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa, các đơn vị điển hình và tác dụng của nó.

Những sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức và lề lối làm việc đạt được những hiệu quả kinh tế và năng suất công tác lớn, tình hình xác minh, phổ biến, áp dụng và khen thưởng sáng kiến.

- Những bài học kinh nghiệm về nội dung, hình thức và tổ chức lãnh đạo thi đua.

Những vấn đề tồn tại và phương hướng thi đua trong năm tới.

#### d) Các báo cáo chuyên đề:

Ngoài các báo cáo chung, cần có những báo cáo chuyên đề, có thể gửi theo báo cáo hàng quý, về các vấn đề sau đây:

— Báo cáo kết quả cụ thể của từng đợt vận động thi đua ngắn hạn do Bộ, địa phương đề ra.

— Báo cáo những kinh nghiệm tốt về nội dung và hình thức động viên thi đua.

— Báo cáo về những sáng kiến đã được xác minh có tác dụng lớn, giải quyết được khó khăn chủ yếu cho từng ngành, nghề.

— Báo cáo về kinh nghiệm bồi dưỡng anh hùng, chiến sĩ thi đua, tổ, đội lao động tiên tiến và lao động xã hội chủ nghĩa.

— Báo cáo tình hình thi đua của lá cờ đầu trong ngành, trong địa phương, của những đơn vị điển hình.

e) Các báo cáo cần ngắn, gọn Báo cáo hàng tháng không nên dài quá một trang rưỡi, báo cáo hàng quý không quá 3 trang, báo cáo hàng năm không

quá 5 trang. Báo cáo hàng tháng phải gửi đến Phủ Thủ tướng trước ngày 5 mỗi tháng.

3. Riêng đối với các lá cờ đầu của các ngành, các địa phương thì hàng tháng, hàng quý, hàng năm, ngành dọc cần phối hợp với địa phương hướng dẫn cơ sở kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch, việc thực hiện giao ước thi đua và gửi thẳng báo cáo kiểm điểm thi đua của cơ sở lên Phủ Thủ tướng.

4. Ngoài việc gửi báo cáo như trên, các ngành, các địa phương có thể thường xuyên liên hệ với Văn phòng Ban thi đua của Phủ Thủ tướng để phản ánh tình hình, trao đổi ý kiến mỗi khi có vấn đề cần thiết.

Tiếp thông tư này, các Bộ, các Tổng cục, các Cục trực thuộc Phủ Thủ tướng, các Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh, cần có kế hoạch để thực hiện tốt nền nếp báo cáo thường xuyên liên tục, trước mắt là chuẩn bị gửi báo cáo phong trào thi đua quý I/1962 của ngành, của địa phương về Phủ Thủ tướng trước ngày 5 tháng 4 năm 1962.

*Hà nội, ngày 14 tháng 3 năm 1962*

T. L. Thủ tướng Chính phủ

*Thủ trưởng Phủ Thủ tướng*

NGUYỄN KIM CƯƠNG